



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ
เรื่อง นโยบายด้านการสร้างและระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ หรือองค์กรแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization)

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ อันแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ จึงประกาศนโยบายด้านการสร้างและระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ หรือองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) สำหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนทราบ และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้

ข้อ ๑ นโยบายการสร้างและระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ หรือองค์กรแห่งการเรียนรู้
(Learning Organization)

นโยบายหลัก

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ หรือองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) สำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะหรือสมรรถนะสูงเพื่อเตรียมและพัฒนาอย่างเป็นระบบ

แนวทางปฏิบัติ

- ๑) มีนโยบาย แผนงาน และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุพันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
- ๒) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนาข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ
- ๓) ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เช่น ส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรม ส่งเสริมให้เข้ารับการศึกษาค้นคว้าในระดับที่สูงขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ๔) ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กร เช่น การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดทำเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงาน และการใช้เว็บไซต์เพื่อหาข้อมูลข่าวสาร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายไพฑูรย์ ปัญญาเชานนท์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ